



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาววริยา แสนตาคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวสุภาวดี จำปาจี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๓๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๓๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	นางสาวสุภาพร ก้อนจันทิก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๔๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๔๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๔	นางสาวนิมมล ไชยเทพา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๕๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๓๕๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	น.ส. นันธิดา ปัญญา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๔๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๔๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์
๖	นางถาวร วรรณสาร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๓๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๓๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายสรารุณี สันธิแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางถาวร วรรณสาร
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๓๙)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับ การยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงาน ที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๗ ก.ค.๒๕๕๕) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๗ ก.ค.๒๕๕๕) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๗ ก.ค.๒๕๕๕) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๓๓๙
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๖
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางถาวร วรรณสาร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)(ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๓๙)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๙ วัน (ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ให้การดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยชายไทยอายุ ๗๐ ปี AN ๑๙๒๘๓/๕๔ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น โรคปอดอักเสบ มาโรงพยาบาลด้วยอาการไข้สูง ไอมีเสมหะ หอบเหนื่อย ๑ วันก่อนมาโรงพยาบาลใส่ท่อหลอดลมคอที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา แรกเริ่มผู้ป่วยรู้สึกตัวดี หายใจทางท่อหลอดลมคอ ใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร ผู้ป่วยหายใจสัมพันธ์กับเครื่อง อัตราการหายใจ ๒๒-๒๖ ครั้งต่อนาที ความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ววัดได้ร้อยละ ๙๘ ความดันโลหิต ๑๓๕/๘๖ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๑๘ ครั้ง ต่อนาที ให้การพยาบาลโดยบันทึกสัญญาณชีพทุก ๒ ชั่วโมง เพื่อประเมินอาการและประเมินภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้น ดูแลให้ท่อหลอดลมคอ อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์ อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ ถึงเหตุผล ในการใส่ท่อหลอดลมคอ แนะนำให้ช่วยไอ เมื่อมีเสมหะ ดูแลช่วยดูดเสมหะเพื่อป้องกันการอุดตันทางเดินหายใจ จัดทำให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูงเพื่อช่วยให้ปอดขยายตัวได้ดี ผู้ป่วยมีไข้ อุณหภูมิร่างกาย ๓๘.๔ องศาเซลเซียส ดูแลเช็ดตัวลดไข้ ให้การพยาบาล อาการไข้ของผู้ป่วยลดลง อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๒ องศาเซลเซียส ดูแลจัดสภาพแวดล้อมให้เงียบสงบ เพื่อให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนดูแล ให้ได้รับอาหารทางสายยาง พร้อมทั้งบันทึกปริมาณสารน้ำที่เข้าและออกจากร่างกาย เพื่อป้องกันภาวะขาดสารน้ำหรือภาวะน้ำเกินในร่างกาย บอกให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้งเมื่อให้การพยาบาล พร้อมทั้ง อธิบาย แนวทางการรักษาและอาการของโรคที่เป็นอยู่ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามและระบายความรู้สึก เพื่อลด ความวิตกกังวล ผู้ป่วยมีเสมหะสีเหลืองข้นปริมาณค่อนข้างมาก ส่งเสมหะตรวจ gram stain ผล gram positive cocci ส่งเพาะเชื้อผล numerous streptococcus viridians ผลถ่ายรังสีทรวงอกมีลักษณะเป็นจุด ฝ้าขาวบริเวณปอดล่างข้างขวา (infiltration at RLL) แพทย์รักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะ เป็นเซฟไตรอะโซน (ceftriaxone) ๑ กรัมทางหลอดเลือดดำ วันละ ๒ ครั้ง พ่นยาบีโรดูอัล(beradual) ๑ หลอดทุก ๖ ชั่วโมง รับประทานไมโซเวน(mysoven) ๑๐๐ มิลลิกรัม ๒ ซอง ๓ เวลาหลังอาหาร ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาตามแผนการ รักษา พร้อมทั้งประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา หลังได้รับยา ๓ วัน อาการของผู้ป่วยทุเลาลง หายใจปกติไม่มีอาการเหนื่อยหอบ อัตราการหายใจ ๑๘-๒๐ ครั้งต่อนาที ไม่มีไข้ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๔-๓๗.๒ องศาเซลเซียส เสมหะสีขาวขุ่นมีจำนวนลดลง เริ่มฝึกให้ผู้ป่วยหายใจเอง ลดการใช้เครื่องช่วยหายใจพร้อมทั้งประเมิน การหายใจทุก ๓๐ - ๖๐ นาที สามารถถอดท่อหลอดลมคอได้ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยใช้ออกซิเจน ทางหน้ากากครอบจมูก (mask) อัตราการไหล ๑๐ลิตรต่อนาที ไม่มีอาการหอบเหนื่อย วัดออกซิเจนปลายนิ้วได้ ร้อยละ ๙๙ เปลี่ยนเป็นออกซิเจนทางท่อสอดจมูก (canula) อัตราการไหล ๓ ลิตรต่อนาที สังเกตพบว่า

สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ความดันโลหิต ๑๒๐/๗๐ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๒ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๒ องศาเซลเซียส ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น หายใจในสภาพอากาศปกติได้ดี ไม่มีอาการหอบเหนื่อย สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับ การดูแลตนเองที่เหมาะสมเมื่อกลับบ้าน เช่น เรื่องอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน การรับประทานยาต่อเนื่อง ตลอดจนอาการผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์ รวมระยะเวลาในโรงพยาบาล ๙ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว และการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบ
๓. บุคลากรได้พัฒนาทักษะ การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ และสามารถนำไปใช้ในผู้ป่วยรายอื่นๆได้

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ แนวทางการลดการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
๒. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
๓. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทีมนurses ในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยปลอดภัยจากการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
๒. ลดระยะเวลาในการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วย
๓. ลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาพยาบาลทั้งของผู้ป่วยและโรงพยาบาล
๔. เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ